

ไทยพีบีเอส

วันที่ ๒๗ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๕๐๒ หน้า ๒๑

พต.เสริมศักยภาพวิทยากรระดับพื้นที่

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องสู่เยาวชน

ดร.อภิชาติ จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุว หมอดิน เป็นโครงการที่กรมพัฒนาที่ดินจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารหรือในหมู่บ้านยากจน ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ที่จัดตั้งขึ้นยังจะเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในพื้นที่ให้กับผู้ปกครอง และเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงอีกด้วย

โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่จะดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านการใช้

เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนให้แก่ครูและเด็กในโรงเรียน นอกจากนี้ยังให้โรงเรียนคัดเลือกเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เป็นผู้นำในการดำเนินการจัดทำแปลงเกษตรอินทรีย์มาเข้าค่ายยุวหมอดินด้วย เพื่อให้การฝึกอบรมและปลูกฝังแนวความคิดในการทำเกษตรที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการทำเกษตรอินทรีย์ สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวอีกว่า โรงเรียนถือเป็นแหล่งเรียนรู้เบื้องต้นของเยาวชน การปลูกจิตสำนึกด้านการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเฉพาะความรู้เรื่องดิน น้ำ บรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน และการทำงานวิจัยในระดับประถม

ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำเกษตรกรรม รวมทั้งการรักษาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนได้มีความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรได้อย่างถูกต้องในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ทางดินเบื้องต้น ร่วมกับการทดลองโครงการวิจัยพื้นฐาน เพื่อศึกษาดินปัญหา สาเหตุ และการแก้ไข จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในรูปแบบดังกล่าวเกิดความสำเร็จ กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดทำโครงการอบรมเตรียมความพร้อมวิทยากรระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนโครงการหมอดินน้อย ปี 2558 ขึ้น โดยจัดการฝึกอบรมให้แก่นักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน นักวิทยาศาสตร์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อได้มีการทบทวนหลักการ เสริมสร้าง

และรับรององค์ความรู้ใหม่ในเรื่องดิน น้ำ บรรยากาศ สิ่งปกคลุมดิน การวางแผนงานวิจัย การเขียนโครงการงานวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยระดับประถมศึกษา สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับครูเกษตรและนักเรียนในการจัดทำแผนงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางดิน ให้นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมสามารถเป็นแกนนำในการช่วยรณรงค์และขยายผลไปสู่ผู้ปกครอง นักเรียนและเกษตรกรทั่วไป และวางแผนการตลาดโครงการวิจัยให้กับโรงเรียนเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเพิ่มศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้วิทยากรระดับพื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ในเรื่องดิน น้ำ บรรยากาศ และสิ่งปกคลุมดิน อีกทั้งเพื่อให้ทราบกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงในการวางแผนงานและดำเนินการวิจัยของหมอดินน้อย ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับครูและนักเรียนในการทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางดินได้